

โรงพยาบาลสตึก กม.10

การกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

นส. อัมภิกา โอวาทกรกิจ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานทันตกรรม
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</p> <p>งานตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟันฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันทางทันตกรรม โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>ด้านปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทางทันตกรรม และส่งเสริมการป้องกัน โรคในช่องปาก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี 2.ควบคุม กำกับ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานทางทันตกรรม การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้ข้อจำกัดทางงบประมาณและทรัพยากร 3. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทันตกรรม ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ <p>ด้านการวางแผน</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ร่วมกำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง จังหวัด แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม ประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 5.ร่วมจัดทำแผนการใช้งบประมาณของกลุ่มงานทันตกรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 6. เสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานทันตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการวางแผน กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการของผู้บังคับบัญชา <p>ด้านการประสานงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในงานทันตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี <p>หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 คณะกรรมการPCT 2 คณะกรรมการ IC 	

การกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

นส. อัมภิกา โอวาทกรกิจ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานทันตกรรม
<p>การทดแทนงาน : ทันตแพทย์</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1 จบทันตแพทยศาสตรบัณฑิต2 ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ จากทันตแพทยสภา3 ผ่านเกณฑ์การมีสุขภาพดี <p>การบังคับบัญชา</p> <p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล (นายชีวิน ประพันธ์)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม (นายสุมิตร ธรรมากิมุข)</p> <p>ลงชื่อ (นางสาว อัมภิกา โอวาทกรกิจ)</p> <p>วันที่</p>	